
เรื่องเสร็จที่ ๑๙๕/๒๔๙๖ 

(ระงับ) 
 

ที่ ๒๖๘/๒๔๙๖ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 ท่ำช้ำงวังหน้ำ 
 

๑๙ กนัยำยน ๒๔๙๖ 

 

เร่ือง  ม.ร.ว. หญิงพันธท์พิย์  บริพัตร์ ฟ้องเรียกที่ดินคืน 

 

เรียน  เลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี 
 

หนังสือกรมเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ ๑๓๑๐๐/๒๔๙๖ ลงวันที่ ๔ กันยำยน 
๒๔๙๖ ควำมว่ำ ได้รับรำยงำนจำกกระทรวงคมนำคมว่ำ กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยได้ยกร่ำง
กฎหมำยเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินรำยนี้ ให้แก่ ม.ร.ว. หญิงพันธ์ทิพย์  บริพัตร์ ข้ึนฉบับหนึ่งตำม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแล้วโดยออกเป็นรูปพระรำชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ให้แก่ ม.ร.ว. หญิงพันธ์ทิพย์  บริพัตร์ แต่โดยเหตุที่กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยมีควำมจ ำเป็น
จะต้องขยำยกิจกำรออกไปอีกมำกมำยเพื่อให้เป็นท่ำเรือโลกตำมโครงกำร ทั้งที่ดินรำยนั้นกอ็ยู่ใน
โครงกำรที่จะสงวนไว้เป็นที่ส ำหรับพ่อค้ำเอกชนเช่ำปลูกสร้ำงคลังสินค้ำ เพื่อดึงกิจกำรส่งสินค้ำไป
ต่ำงประเทศให้ไปรวมอยู่ที่คลองเตยเสียทั้งหมดประกำรหนึ่ง และอีกประกำรหนึ่งที่ดินรำยนี้ ก็
แทรกขวำงอยู่ในที่ผืนใหญ่ ถ้ำกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยไม่ได้ที่ดินรำยนี้ คืนมำกจ็ะเป็นกำรกีด
ขวำงและไม่สะดวกในกำรที่จะจัดให้เป็นไปตำมโครงกำรที่ได้วำงไว้ เมื่อมีควำมจ ำเป็นดั งกล่ำว 
ทำงกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยจึงมีควำมเห็นว่ำ เม่ือได้ออกพระรำชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รำยนี้ ให้แก่  ม.ร.ว. หญิ งพันธ์ทิพ ย์  บริพัตร์ ไปแล้ว ก็มีควำมจ ำเป็นต้องเสนอให้ออก
พระรำชบัญญัติเวนคืนที่ดินรำยนี้ เพื่อกิจกำรของกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยใหม่ทับลงไปใน
ขณะเดียวกันอีกเพื่อให้ได้ที่ดินรำยนี้คืนมำดังเดิม แต่กระทรวงคมนำคมมีควำมเหน็ว่ำ เร่ืองนี้ เป็น
ปัญหำข้อกฎหมำยซึ่งควรจะได้หำรือคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเสียก่อนว่ำ กำรที่จะออกกฎหมำย
ตำมควำมเหน็ของท่ำเรือแห่งประเทศไทยทบักนัในขณะเดียวกันนี้  จะเป็นกำรชอบด้วยเหตุผลและ
สมบูรณ์ตำมหลักของกำรออกพระรำชบัญญัติและจะเป็นกำรขัดกับค ำพิพำกษำของศำลฎีกำที่
พิพำกษำไว้หรือไม่ ซ่ึงถ้ำหำกเป็นเร่ืองที่จะกระท ำได้กจ็ะได้รีบน ำเสนอสภำผู้แทนรำษฎรให้ทนัใน
สมัยประชุมนี้ ต่อไป ควำมทรำบอยู่แล้วนั้น 

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (กรรมกำรร่ำงกฎหมำย กองที่ ๑) จึงได้ประชุมเพื่ อ
พิจำรณำเร่ืองนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยำยน โดยเชิญผู้แทนกระทรวงคมนำคม (นำยสุวิชช  พันธ
เศรษฐ) ไปร่วมปรึกษำด้วย แต่ผู้แทนกระทรวงคมนำคมได้เสนอต่อที่ประชุมว่ำเนื่องจำกยังมี
ปัญหำซึ่งทำงกำรจะต้องพิจำรณำอกีประกำร จึงขอให้ระงับกำรพิจำรณำเรื่องนี้ ไว้ก่อน ที่ประชุมไม่
ขัดข้อง จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 
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ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงสูง 
 

 

(ลงชื่อ) หยุด  แสงอุทยั 

(นำยหยุด  แสงอุทยั) 
กรรมกำรร่ำงกฎหมำยประจ ำ 

รักษำกำรแทน เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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๑๓ กันยายน ๒๕๕9
ซ่      aoe fat ae   a  สซ่=
เรอง ม.ร.ว. หญงพนธทพย บรพตร ฟ้องเรียกที่ดินคืน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ ๑๓๑๐๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน
๒๕๓๒ ความว่า ได้รับรายงานจากกระทรวงคมนาคมว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ยกร่าง
กฎหมายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินรายนี้ให้แก่ ม.ร.ว. หญิงพันธ์ทิพย์ บริพัตร์ ขึ้นฉบับหนึ่งตาม
ค
             วามเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วโดยออกเป็นรูปพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ให้แก่ ม.ร.ว. หญิงพันธ์ทิพย์ บริพัตร์ แต่โดยเหตุที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีความจําเป็น
จะต้องขยายกิจการออกไปอีกมากมายเพื่อให้เป็นท่าเรือโลกตามโครงการ ทั้งที่ดินรายนั้นก็อยู่ใน
โครงการที่จะสงวนไว้เป็นที่สําหรับพ่อค้าเอกชนเช่าปลูกสร้างคลังสินค้า เพื่อดึงกิจการส่งสินค้าไป
ต่างประเทศให้ไปรวมอยู่ที่คลองเตยเสียทั้งหมดประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งที่ดินรายนี้ก็
แทรกขวางอยู่ในที่ผืนใหญ่ ถ้าการท่าเรือแห่งประเทศไทยไม่ได้ที่ดินรา
             ยนี้คืนมาก็จะเป็นการกีด
ขวางและไม่สะดวกในการที่จะจัดให้เป็นไปตามโครงการที่ได้วางไว้ เมื่อมีความจําเป็นดังกล่าว
ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงมีความเห็นว่า เมื่อได้ออกพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รายนี้ให้แก่ ม.ร.ว. หญิงพันธ์ทิพย์ บริพัตร์ ไปแล้ว ก็มีความจําเป็นต้องเสนอให้ออก
พระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินรายนี้เพื่อกิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทยใหม่ทับลงไปใน
ขณะเดียวกันอีกเพื่อให้ได้ที่ดินรายนี้คืนมาดังเดิม แต่กระทรวงคมนาคมมีความเห็นว่า เรื่องนี้เป็น
ปัญหาข้อกฎหมายซึ่งควรจะได้หารือคณะกรรมการกฤษฎ
             ีกาเสียก่อนว่า การที่จะออกกฎหมาย
ตามความเห็นของท่าเรือแห่งประเทศไทยทับกันในขณะเดียวกันนี้ จะเป็นการชอบด้วยเหตุผลและ
สมบูรณ์ตามหลักของการออกพระราชบัญญัติและจะเป็นการขัดกับคําพิพากษาของศาลฎีกาที่
พิพากษาไว้หรือไม่ ซึ่งถ้าหากเป็นเรื่องที่จะกระทําได้ก็จะได้รีบนําเสนอสภาผู้แทนราษฎรให้ทันใน
สมัยประชุมนี้ต่อไป ความทราบอยู่แล้วนั้น

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๑) จึงได้ประชุมเพื่อ
พิจารณาเรื่องนี้เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน โดยเชิญ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม (นายสุวิชช พันธ
เศรษฐ) ไปร่วมปรึกษาด้วย แ
             ต่ผู้แทนกระทรวงคมนาคมได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากยังมี
ปัญหาซึ่งทางการจะต้องพิจารณาอีกประการ จึงขอให้ระงับการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ก่อน ที่ประชุมไม่

ขัดข้อง จึงเรียนมาเพื่อทราบ
             [END PAGE 1]
             ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ลงชื่อ) หยุด แสงอุทัย
(นายหยุด แสงอุทัย)
กรรมการร่างกฎหมายประจํา
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